

รายงานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (DLD Co-ordinator : DLD-C)
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

ผู้มาประชุม (Onsite)

๑	นายณกรณ์	ทินราช	ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
๒	นายสุรเชษฐ์	ปินทิพย์	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ การปศุสัตว์ รักษาการปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้ว
๓	นายวิโรจน์	ฤทธิฤชัย	ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท
๔	นายศิวัชร	พิขุนทด	ปศุสัตว์อำเภอสามโคก รักษาการปศุสัตว์อำเภอธัญบุรี
๕	นายวศิลป์	พงษ์พัฒน์	หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๖	นายนิยม	ดาวศรี	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
๗	นายจงเจริญ	มากสุวรรณ	ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง
๘	นางสาวอารีย์	สว่างญาติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๙	นางสาวเข็มทอง	ไชยทน	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

ผู้มาประชุม (Online)

๑	นายไพรัตน์	รุ่งสว่าง	ปศุสัตว์อำเภอคลองหลวง รักษาการปศุสัตว์อำเภอหนองเสือ
๒	นายเทพฤทธิ์	ทับบุญมี	ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ปทุมธานี
๓	นายอนุ	เมฆฉาย	ปศุสัตว์อำเภอลำลูกกา
๔	นายอำนาจ	ธรรมลังกา	ปศุสัตว์อำเภอเมืองปทุมธานี
๕	นายปรีช	ออคุณสวัสดิ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
๖	นายอภิชาติ	ชูศักดิ์เหลือ	เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายณกรณ์ ทินราช ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ DLD-C ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ฯ

กำหนดการจัดประชุมในครั้งต่อไป หลังการประชุมคณะกรรมการจังหวัดปทุมธานี ๑ วัน โดยประชุมวันเดียวกันกับการประชุมประจำเดือนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ประชุมในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

/๑.๑.๓ กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุม รับรอง หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งมาที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ในวันนี้อธิบายให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมก่อน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

๓.๑.๑ สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปทุมธานี

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จะมีการคัดเลือกโค-กระบือเข้าโครงการฯ ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด เมื่อได้โค-กระบือเข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ หลังโค-กระบือเข้าวันที่ ๓ ทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เข็มที่ ๑ และวัคซีนเฮโมรายิเซปติซิเมีย ทดสอบวัณโรคในโค-กระบือ รอผลการทดสอบ ๕ วัน และกักสัตว์ ๒๘ วัน ก่อนการเคลื่อนย้ายให้กับเกษตรกร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธานฯ ให้ทำรายงานกระบวนการขั้นตอนการทำงานทั้งของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นำเสนอในที่ประชุมทราบ กรมปศุสัตว์ ขอให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ของโค-กระบือที่เข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ และตีเบอร์ (ตัวเลข ๑) สำหรับโค-กระบือที่ส่งเข้าในโครงการธนาคารฯ บริเวณสะพานด้านซ้าย

๓.๑.๒ สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท สนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้ารัฐให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ แนะนำให้หว่านเมล็ดพันธุ์ก่อนฤดูฝน พื้นที่หว่านต้องเป็นที่ดอน เมื่อหว่านแล้วให้ไถดินกลบ ในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการหว่านกลบ เมื่อได้เมล็ดมาให้รับดำเนินการ ไม่ควรเก็บนานในอุณหภูมิปกติ เพราะความงอกต่ำ ส่วนหญ้าแพงโกลา กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการจัดสรร

ประธานฯ แจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอจัดทำแผนและแจ้งศูนย์วิจัยฯ ชัยนาท เพื่อออกมาร่วมปฏิบัติการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๑.๓ สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ขอคำปรึกษาและข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดปทุมธานี กลุ่มส่งเสริมฯ ขอเสนอการนำเสนอการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม อาสาปศุสัตว์ เกษตรกรรายย่อย และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ประธานฯ เสนอให้เจาะจงเฉพาะงาน อาทิเช่น การปลูกพืชอาหารสัตว์ ในแต่ละอำเภอ มีการดำเนินการอย่างไร ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างไร ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอและศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ เสนอเรื่อง พื้นที่การปลูกหญ้าเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ

ผอ.ศูนย์ฯอาหารสัตว์ชัยนาท ทางศูนย์ฯ จะสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้ามาให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ในการปลูกพืชอาหารสัตว์

ปศุสัตว์อำเภอสามโคก เสนอให้มีพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร เพื่อที่เกษตรกรจะได้รับฟังคำแนะนำในการปลูก

มติที่ประชุม รับทราบ

/๓.๑.๔ สรุปผลฯ ...

๓.๑.๔ สรุปผลการดำเนินงานของหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง

การปฏิบัติงานในการตรวจสอบห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์ ได้ดำเนินการเข้าไปตรวจสอบห้องเย็นฯ ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบังร่วมกับกองสารวัตรและกักกันสัตว์ และด่านข้างเคียงอีก ๖ หน่วยงาน आयัดเนื้อสัตว์ที่ไม่สามารถแสดงแหล่งที่มา จำนวน ๑๐๐ ตัน ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการนำหลักฐานมาแสดงภายใน ๑๕ วัน หากไม่สามารถนำมาแสดงได้ ก็จะมีการทำลาย ดำเนินคดีต่อไป ส่วนใหญ่ที่พบเป็นเนื้อโคและกระป๋องที่มาจากอินเดีย และ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบอีกครั้ง ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ จึงประสานนายกองค้การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เพื่อขอเข้าตรวจสอบ ผลจากการตรวจสอบพบเนื้อสัตว์ที่ไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาได้ ๑๒ ตัน ขั้นตอนในขณะนี้รอให้ผู้ประกอบการนำเอกสารหลักฐานมาแสดงแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ หากไม่มาแสดงหลักฐาน ทางด่านฯ ดำเนินการตามขั้นตอนของทางกรมปศุสัตว์ต่อไป

ประธานฯ ขอสอบถาม ในการเข้าตรวจสอบนั้น ต้องแจ้งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับทราบหรือไม่

หัวหน้าด่านฯ ทางด่านฯเองก็ไม่ได้รับการแจ้งก่อนล่วงหน้า เพราะเนื่องจากว่าอาจมีข่าวการตรวจสอบหลุดออกไปให้ผู้ประกอบการทราบ ทำให้การตรวจสอบไม่ประสบผลสำเร็จได้

ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเนื้อสัตว์ จากการตรวจสอบ เป็นเนื้อมาจากอินเดีย ส่วนช่องทางการนำเข้ายังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการสอบสวนขยายผล มีรถบรรทุกนำเนื้อสัตว์มาจำหน่ายในชุมชน ผู้ที่มาซื้อ(ลูกค้า) มีทั้งรายย่อย และรายใหญ่ ลักษณะการจำหน่าย แบ่งบรรจุขายทางออนไลน์ทั่วประเทศ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๑.๕ สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหลวง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธัญบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำลูกกา ได้มีการสุ่มตรวจตัวอย่างจากร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง ในอำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี และอำเภอลำลูกกา โดยได้ขอข้อมูลเอกสารต้นทางต่างๆ ผลจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายในตลาดในอำเภอธัญบุรี พบว่า เจอสารเร่งเนื้อแดงจากการสอยย้อนกลับพบว่าเนื้อสัตว์มาจากจังหวัดกาญจนบุรี และได้ตรวจเนื้อสัตว์จาก Modern trade แห่งหนึ่ง พบสารเร่งเนื้อแดงจากเนื้อดังกล่าว ต้นทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ตลาดไทย พบสารเร่งเนื้อแดง ๑ ตัวอย่าง ต้นทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้ทำหน้าที่ชี้แจงให้ปศุสัตว์เขต ๑ ทราบแล้ว และในรอบ ๒/๒๕๖๖ จะเน้นในเรื่องของการตรวจสอบการนำเข้าเนื้อเถื่อนในพื้นที่อำเภอคลองหลวง

ประธานฯ กำชับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า และปศุสัตว์อำเภอ ติดตาม ตรวจสอบ รายงานให้ปศุสัตว์จังหวัดทราบด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๕ ฯ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการประชุมครั้งต่อไปขอให้หน่วยงานนำเสนอ ดังนี้

๕.๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท เรื่อง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

๕.๒ ด้านกักกันสัตว์ลาดกระบ้ง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ เรื่อง การนำเข้าเนื้อสัตว์และการเคลื่อนย้าย

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวเข็มทอง ไชยทน)
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายณกรณ์ ทินราช)
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ